

# จัดใหญ่ "ศึกษ"



รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (จีเอ็มเอส) ที่ "ดอยแม่" ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายนำไปสู่ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาของไทย ไทย ลาว พม่า กัมพูชาและเวียดนามในอนาคต

(อ่านต่อหน้า 10)

## จัดใหญ่

(ต่อจากหน้า 1)

รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคมนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะจัดสัมมนาเรื่อง "The Role of Higher Education on HRD in GMS Countries" ที่ห้องประชุมดอยแม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการด้านการศึกษาในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเจรจาถึงความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละสาขาระหว่างสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงและเพื่อทราบถึงความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละสถาบันในประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยคาดหวังว่าความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาอันนำไปสู่การกำหนดแผนกลยุทธ์ในความร่วมมือในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาและการสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคด้วยอยู่แล้ว โดยเฉพาะความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง เนื่องจากความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนทางอันนำไปสู่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งไว้คือ "ปลูกป่า สร้างคน" และ "เป็นหัวใจจักรลาภุง" สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ คือราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยจากประเทศในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยในภาคเหนือของไทย องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น UNDP, UNESCO, ESCAP, ADB โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาจากมูลนิธิริออคกี เฟลเลอร์และ SEMEO RIHED ตลอดเวลา 3 วันของการสัมมนา

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ